

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)
 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
 ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ประธาน (IC) นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม)</p> <p>๑. วันนี้จังหวัดมหาสารคาม ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ขอให้มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง และเชื่อมั่นในทีมผู้ปฏิบัติงานจังหวัดมหาสารคามในความทุ่มเท มุ่งมั่นในการทำงาน</p> <p>๒. จากการประชุม VDO Conference ของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในเรื่องโปรแกรม TQM เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีข้อสั่งการดังนี้</p> <p>๑) การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม TQM ข้อมูลผู้ป่วย และข้อมูลผู้ติดเชื้อ มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล</p> <p>๒) การบันทึกข้อมูลโรงพยาบาลสนาม มอบกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เป็นผู้รับผิดชอบในการลงข้อมูล เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูล Update การใช้เตียงด้วย</p> <p>๓) ข้อมูลผู้เดินทางเข้า-ออกในหมู่บ้าน ชุมชน รวมทั้งข้อมูลการตรวจคัดกรองที่ด่าน ทั้ง ๕ แห่ง โดยกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบและแจ้งให้อำเภอทราบ โดยทุกด่านขอให้ QR Code ๑) หมอชนะ ๒) ไทยชนะ ๓) ข้อมูลรายงานตัวการเข้า-ออกผ่านด่าน</p> <p>๓. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขจังหวัด โดยการปล่อยแถวอาสาสมัครในอำเภอเมือง และอำเภอกันทรวิชัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตรวจวัดอุณหภูมิในชุมชน และกิจกรรมล้างตลาด เป็นการปฏิบัติการสร้างความเชื่อมั่นของส่วนราชการ เพื่อหามาตรการในการป้องกันโรค COVID-19 เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กันและกัน</p>	<p>๑. การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม TQM ข้อมูลผู้ป่วย และข้อมูลผู้ติดเชื้อ มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล</p> <p>๒. การบันทึกข้อมูลโรงพยาบาลสนาม มอบกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เป็นผู้รับผิดชอบในการลงข้อมูล เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูล Update การใช้เตียงด้วย</p>	<p>- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๔. จากการประชุม VDO Conference ของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์และแผนการดำเนินงานควบคุมโรค COVID-19 ของจังหวัดมหาสารคาม ได้รับคำชื่นชมจากท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมในการควบคุมโรค ติดตามสอบสวน และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ได้ครอบคลุม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทีม CDCU ที่เข้มแข็ง ได้รับการชื่นชมจากผู้บริหารสูงสุด จึงขอขอบคุณทุกท่าน</p>		
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม</p> <p>๑. รับรองรายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม</p> <p>๒. รับรองรายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม</p>		
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม</p> <p>๓.๑ ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>๑) ให้ดำเนินการติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ได้มากที่สุด โดยสามารถขอรับสนับสนุนทีม CDCU จากระดับอำเภออื่นๆ มาช่วยติดตามได้ โดยต้องดำเนินการจัดทำ Active case finding ให้ครบ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒) มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทีม SAT ประสานทีมจาก สคร.๗ ขอนแก่น มาช่วยในการทำข้อมูล Matrix ของผู้ป่วยทั้ง ๑๗ ราย เพื่อชี้เป้าให้ตรวจ และ Time line ของสถานที่ต่างๆ และขอบุคลากร CDCU ของ อ.ชื่นชม มาช่วยในการสอบสวนโรค และวิเคราะห์ข้อมูล - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล</p> <p>๓) ให้ทำ sentinel surveillance กลุ่มเฉพาะที่ประเมินว่ามีความเสี่ยง เช่น กลุ่มสถานบันเทิง นักเรียน เป็นต้น โดยให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ หมุนเวียนมาช่วยดำเนินการ โดยมอบ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดำเนินการนัดหมายทีม และวางแผน ค้นหาให้ครอบคลุมมากที่สุด และมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๑ คน เป็นผู้จัดการค้นหาข้อมูล ขึ้นทะเบียน นัดหมายให้ได้มากที่สุด - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจะวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔) มอบ สสอ.เมือง ให้ติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมทั้งกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ตรวจหาเชื้อแล้ว ให้มีการติดตามโดยการโทรศัพท์ติดตาม</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>อาการ Home Quarantine ๑๔ วัน การโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ และประสาน อสม. ในการติดตามเยี่ยมอาการเป็นประจำ เพื่อเป็นการตรวจสอบการ Home Quarantine ห้ามมิให้ออกจากบ้าน และให้มีการรายงานการติดตามกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน ๓๕๐ คน ทุกวัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕) ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดในการตรวจวัดอุณหภูมิ และการสวมหน้ากากอนามัยทุกคนที่เข้า-ออก โรงพยาบาล และเน้นย้ำให้ทุกอำเภอติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของสถานบริการอย่างจริงจัง - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๖) ให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ระบุสถานที่ และรายละเอียดข้อปฏิบัติที่ยังไม่ครบ เพื่อประกอบการนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามในครั้งต่อไป - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๗) กรณีผู้ประกอบการขอให้ออกใบรับรองในการปิดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สถานประกอบการนั้น และมอบกลุ่มงานนิติการเป็นผู้ออกใบรับรองให้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการร้องขอ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <p>นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตาม Timeline ของผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๒-๑๘ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้งหมด ๒๔๓ ราย สัมผัสกับผู้ป่วย รายที่ ๑๘ จำนวน ๙๑ ราย ได้รับการ swab หาเชื้อแล้วจำนวน ๕ ราย รอกการ swab หาเชื้อ จำนวน ๘๖ ราย <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ทีม SAT การตรวจสอบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตาม Time Line ของผู้ป่วย รายที่ ๑๘ คน ขอให้ตรวจสอบว่า อยู่อำเภอใดบ้าง แบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่คลินิก จำนวนเท่าไร กลุ่มไต่เทียมจำนวนเท่าไร และให้ติดตาม Time Line ของกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุม ขอให้ทีม SAT สรุปเป็นภาพรวมของจังหวัด <p>นายวัฒน์ ศรีวัฒนา (ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับแจ้งข่าวว่ามีพนักงานเสิร์ฟอาหาร จำนวน ๑ คน ได้ร่วมกิจกรรมกับวงโจ๊ะแซร์ และมีวงโจ๊ะแซร์ จำนวน ๓๐ วง ขอให้มีการติดตามมาสอบสวนโรค 	<p>๓. ให้ทีม SAT การตรวจสอบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตาม Time Line ของผู้ป่วย รายที่ ๑๘ คน ขอให้ตรวจสอบว่า อยู่อำเภอใดบ้าง แบ่งเป็น กลุ่มที่อยู่คลินิกจำนวนเท่าไร กลุ่มไต่เทียมจำนวนเท่าไร และให้ติดตาม Time Line ของกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุม ขอให้ทีม SAT สรุปเป็นภาพรวมของจังหวัด</p>	<p>- ทีม SAT</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>- ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากร้านอาหารแห่งหนึ่งแจ้งยืนยันว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเข้าไปรับประทานอาหารในร้านในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้ทีมสอบสวนโรคช่วยตรวจติดตาม</p> <p>๓.๒ รับรองรายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>๑) เมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน หากสอบสวน Time Line แล้วพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการ Home Quarantine ทันที และให้ตรวจหาสารพันธุกรรม ในวันที่ ๕ ของการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน และให้ดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้งแม้การตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ โดยยึดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <p>๒) ให้ อสม. ของอำเภอเมือง ติดตามการ Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค COVID-19 หากมีรายใดไม่ให้ความร่วมมือในการ Home Quarantine ขอให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใช้อำนาจดำเนินการออกคำสั่งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง Home Quarantine หรือประสงค์ให้จัดหา State Quarantine ให้แจ้งเข้ามายัง สสจ.มหาสารคาม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <p>๓) สสอ. เมือง ได้ร้องขอให้ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพยัคภูมิพิสัย และ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบรบือ เข้ามาช่วยปฏิบัติงานอำเภอเมือง มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดทำหนังสือเชิญประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวันกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปจนถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง สสอ.พยัคภูมิพิสัย และ สสอ.บรบือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการมาปฏิบัติงานที่จังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <p>๔) ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของทีมที่มาช่วยราชการในจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ามาปฏิบัติงานในจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <p>๕) ขอให้โรงพยาบาลมหาสารคาม ติดตามผู้สัมผัสและผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่คลินิกไต่ถามซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอาจทำให้พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติมได้ และควรมีแผนสำรองเพื่อรองรับการระบาด เช่น การปรับห้อง ICU ทั้งหมด เป็นห้องห้องสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อส่วนผู้ป่วย ICU เดิมให้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลข้างเคียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <p>๖) ให้กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) เพิ่มอัตราสำรองเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทุกชนิด ให้มีอัตราคงเหลืออย่างน้อย ๓ เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๗) ให้กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) จัดทำ Power Point นำเสนอในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Video conference ของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๗.๓๐ น.</p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>นายหัสชา เนือยทอง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน)</p> <p>- ได้ดำเนินการให้ศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ๓ วัน และให้เจ้าหน้าที่ในคลินิกเข้าไปคัดกรอง</p> <p>- แนวทางการดูแลคนไข้ ให้มีการตรวจหาเชื้อทุก ๓-๕ วันเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสองนางใย ส่วนการฟอกไตส่งจะส่งผู้ป่วยไปที่ ศูนย์ไตเทียมดี-เดย์ รินัลแคร์ และศูนย์ฟอกไตอื่นๆ</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ขอให้เปิดศูนย์ไตเทียมตามปกติ เนื่องจากหากปิดจะกระทบต่อการรับการรักษาของผู้ป่วยไตเทียม แต่ขอให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงกับคลินิกอื่นๆ</p> <p>นางพชรวรรณ คุณกุลรัตน์ (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)</p> <p>- แผนรองรับกรณีผู้ป่วยฟอกไตมีอาการทรุดลง ได้เตรียมห้อง ICU ที่มีเครื่องฟอก จำนวน ๑ ห้อง ไว้แล้ว ถ้ามีผู้ป่วยโรคไตติดเชื้อ COVID-19 มากกว่า จำนวน ๒ ราย จะปิด ICU นั้นแล้วรักษาเฉพาะคนไข้</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ให้ Case management เตรียมรายละเอียดแผนรองรับกรณี ผู้ป่วยโรคไต มีการติดเชื้อ โควิด-19 สรุปเป็น Executive summery เพื่อเสนอรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>๔. ให้ Case management เตรียมรายละเอียดแผนรองรับกรณี ผู้ป่วยโรคไต มีการติดเชื้อ โควิด-19 สรุปเป็น Executive summery เพื่อเสนอรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>- ทีม Case management</p>
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>(๒) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)</p> <p>ทีม Case management</p> <p>- ไม่มี -</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ทีม MCATT นางสาวนวลปรานค์ ดวงสว่าง (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด)</p> <p>- ได้รับรายงานจากทีม MCATT โรงพยาบาลมหาสารคาม ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เกี่ยวกับผู้ป่วย จำนวน ๘ ราย ที่ได้รับการ admit พบว่า มีภาวะเครียด จำนวน ๔ ราย มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้า จำนวน ๕ ราย และซึมเศร้าเล็กน้อย จำนวน ๑ ราย ซึ่งทุกรายอยู่ในความดูแลของจิตแพทย์และทีม MCATT แล้ว ส่วนข้อมูลของโรงพยาบาลสุทธาเวช จะได้รับรายงานในช่วงบ่ายของวันนี้</p> <p>ทีม EMS/MERT - ไม่มี -</p> <p>ทีม SERT นางสุกัญญา สารฤทธิคาม (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย)</p> <p>- การออกตรวจสถานประกอบการตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ในสถานที่สั่งปิด จำนวน ๘ แห่ง สถานที่ให้ทำความสะอาด จำนวน ๑๗ แห่ง ทั้งหมดดำเนินการตามคำสั่งเรียบร้อย และธนาคาร จำนวน ๒ แห่ง คือ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ให้พนักงานทุกคนที่ให้บริการในวันที่ผู้ป่วยยืนยันไปใช้บริการ Home Quarantine และได้รับการตรวจหาสารพันธุกรรมทุกรายแล้ว รอผลการตรวจ</p> <p>ทีม JIT นายกฤษณ์ โพธิ์ศรี (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>๑. รายงานสถานการณ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๑๘ วันนี้ได้มีการไปตรวจหาสารพันธุกรรม ณ ศูนย์สุขภาพบ้านสองนางใย</p> <p>๒. การวิเคราะห์ Metrix ข้อมูลการทับซ้อน Time Line ของผู้ป่วยยืนยันผู้สัมผัสเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง อยู่ในระหว่างดำเนินการ</p> <p>๔. ได้ประสานงานกับ กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามเพื่อรวมข้อมูลข่าวสารจังหวัดมหาสารคาม และเผยแพร่ให้เป็นข้อมูลเดียวกัน</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ก่อนเผยแพร่ข้อมูล Time line ผู้ป่วยยืนยัน หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขอให้ทีม JIT เสนอให้ นพ.สสจ.มหาสารคาม รับทราบก่อนทุกครั้ง</p> <p>ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine) - ไม่มี -</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>Field Hospital (รพ.สนาม)</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ขอให้ Field Hospital (รพ.สนาม) ปรับจำนวน โรงพยาบาลสนาม และจำนวนเตียง ตามที่ได้นำเสนอให้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ วันนี้ ดังนี้</p> <p>๑) อาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ (ศูนย์ริมห้วย) จำนวน ๔๖ เตียง พร้อมใช้งาน สามารถเพิ่มได้ จำนวน ๑๕๐ เตียง</p> <p>๒) อาคารหอพักนักศึกษา มมส. (เขตในเมือง) จำนวน ๓๒ ห้อง สามารถพักได้จำนวน ๒ คน มีจำนวน ๒ ตึก รวมเป็นจำนวน ๑๒๘ เตียง พร้อมใช้งาน</p> <p>๓) อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต มหาสารคาม จำนวน ๑๕๐ เตียง</p> <p>๔) โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลาง จำนวน ๕๐ เตียง</p> <p>๕) หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน ๓๐ เตียง</p> <p>๖) หอประชุมศาลากลาง จำนวน ๓๐ เตียง</p> <p>รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๘๔ เตียง</p> <p>(๓) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)</p> <p>นายวิวัฒน์ ศรีวัฒนา</p> <p>(ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข)</p> <p>๑. เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ได้ออกตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ขอความร่วมมือให้ร้านที่มีลักษณะคล้ายบาร์ คาราโอเกะ ร้านเหล้า ปิดบริการ และมีผู้ประกอบการลักษณะร้านอาหารขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปช่วยจัดมาตรการ เช่น การจัดระยะห่าง การใช้เจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะร้านอาหารในตำบลท่าขอนยาง และตำบลขามเรียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีนักศึกษาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก</p> <p>๒. มีประชาชนประสงค์บริจาคเงิน และสิ่งของ เช่น อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เห็นควรดำเนินการอย่างไร</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- สามารถบริจาคโดยตรงให้โรงพยาบาลที่ได้รับภาระหนักจากการดำเนินงานเกี่ยวกับโรค COVID-19 เช่น โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลสุทธาเวช โรงพยาบาลกุตุรัง เป็นต้น อาจเป็นเงินหรืออุปกรณ์ที่จำเป็น</p> <p>(๔) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>(๕) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law)</p> <p>- ไม่มี -</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(๖) กลุ่มภารกิจกำลังคน (HR)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>(๗) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics)</p> <p>นางแฉล้ม รัตนพันธ์</p> <p>(หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข)</p> <p>๑. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประสงค์บริจาคตู้เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมระบบไฟฟ้า จำนวน ๔ ตู้ ซึ่งเบื้องต้น นพ.สสจ. ให้เก็บไว้ที่ สสจ.มหาสารคาม หากพื้นที่ใดประสงค์ขอใช้บริการให้ประสานเข้ามายังจังหวัดได้</p> <p>๒. กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าจะสนับสนุนชุด PPE จำนวน ๑๒ รายการให้แก่ สสจ.มหาสารคาม ซึ่งจะได้รับประมาณ ๒-๓ วัน</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ขอให้สนับสนุนตู้แรงดันระบบไฟฟ้า เพื่อไว้บริการศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสองนางโย จำนวน ๑ ตู้ และศูนย์สุขภาพชุมชนราชภัฏ จำนวน ๑ ตู้ และเก็บไว้ที่ สสจ.มหาสารคาม จำนวน ๒ ตู้ เพื่อบริการออกตรวจในลักษณะรถโมบาย</p> <p>(๘) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance)</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>(๙) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>๑๐) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>๑๐.๑ การเตรียมความพร้อมกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)</p> <p>นางสุกัญญา สารฤทธิคาม</p> <p>(กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย)</p> <p>- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในวันนี้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้</p> <p>(๑๑) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)</p> <p>นายสังต์ เชื้อลิ้นฟ้า</p> <p>(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- นัดการประชุม EOC ในวันพรุ่งนี้ (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น.</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา - ไม่มี -		
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ นายแพทย์หัสชา เนือยทอง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน) - เนื่องจากการกิจของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเพิ่มมากขึ้น จึงมีความประสงค์ขอสนับสนุนบุคลากรช่วยปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว ๒ คน ซึ่งได้ประสานขอความอนุเคราะห์เบื้องต้นแล้ว ได้แก่ ๑) นางโชติกา บำรุง จาก โรงพยาบาลนาเชือก ๒) นายวิโรจน์ ละครพล จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ ประธาน (IC) - ให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำคำสั่งภายใน สสจ. ขอสนับสนุนบุคลากรช่วยปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในกรณีที่เป็นบุคลากรภายใน สสจ. - สำหรับบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลนาเชือก ให้จัดทำหนังสือเชิญประชุมเช่นเดียวกับกรณีที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อขอให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเลี้ยงเดินทางไปราชการ	๕. ให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำคำสั่งภายใน สสจ. ขอสนับสนุนบุคลากรช่วยปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในกรณีที่เป็นบุคลากรภายใน สสจ. - สำหรับบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลนาเชือก ให้จัดทำหนังสือเชิญประชุมเช่นเดียวกับกรณีที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อขอให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเลี้ยงเดินทางไปราชการ	- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล - กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
 (นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย์) (นางสาวภคินันท์ เรืองช่อ)
 นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 (นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)

.....นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
 (นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)